



TU - RAC  
 รับที่ 2064 พ.ศ. 2566  
 วันที่ 27 ม.ค. 66  
 เวลา 14.49

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย โทร. (82) 1817 (สุปรานี)  
 ที่ อว.67.04.2/ว.141 วันที่ 26 มกราคม 2566  
 เรื่อง ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัย มธ.  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งปริมาณ และคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้นในระดับสากล จึงสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสในการดำเนิน กิจกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ ในการเสนอขอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ในลักษณะของความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการยื่นเสนอขอรับทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

1. เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัย ที่รับราชการ หรือปฏิบัติงานประจำในมหาวิทยาลัย
2. ต้องมีแผนการเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือในต่างประเทศที่ระบุระยะเวลาการเดินทางชัดเจน
3. ต้องมีหนังสือตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการวิจัยตามข้อ 2 อย่างเป็นทางการที่ ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานที่ผู้รับทุนไปเข้าร่วมกิจกรรมทางการวิจัยในต่างประเทศ

4. ให้ผู้เสนอขอทุนเสนอขอรับการสนับสนุนผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (ชื่อส่วนงาน) หรือคณะกรรมการประจำส่วนงานในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (ชื่อส่วนงาน) เพื่อกลับกรอกคุณสมบัติและเอกสารของผู้สมัครขอรับทุน และส่วนงานมีหนังสือนำเสนอหลักฐานการสมัครขอรับทุน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดส่งใบสมัครและประกาศผลการพิจารณา ดังนี้

รับสมัคร	กำหนดส่งใบสมัคร และเอกสารขอรับทุน	ประกาศ ผลการพิจารณา	สำหรับผู้เดินทาง ในช่วง	วงเงินงบประมาณ ที่ให้การสนับสนุน
รอบที่ 1	ภายในเดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม	เมษายน - มิถุนายน	25 ทุนๆ ละ 100,000 บาท
รอบที่ 2	ภายในเดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน	กรกฎาคม - กันยายน	
รอบที่ 3	ภายในเดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน	ตุลาคม - ธันวาคม	

ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัย และนวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด ของประกาศและแบบสมัครขอรับทุนตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ หรือสามารถ Download แบบฟอร์มและ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย <http://research.tu.ac.th> ในหัวข้อทุน/รางวัล “ทุนวิจัยภายใน” ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และงานสนับสนุนการวิจัย  
 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของสถาบันต่อไป

27 ม.ค. 2566

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบบุญกรม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย มธ.



ประกาศ และแบบสมัครขอรับทุน

ดำเนินการตามเสนอ

27 มค.66